
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 อุทกภัย 

มติชน ข่าวสด 

(20 ส.ค.61) 

    -เสนอข่าว น ้าเอ่อท่วมรีสอรต์เพชรบุรีท้ายเขื่อนแก่งกระจาน ระดับน ้าสงู 3 เมตร ส่วนเชียงใหม่ เชียงราย นา่น ยงั

มีฝนตกหนัก โดย อ.ภูเพียง จ. น่าน ระดับน ้าสงู 2-3เมตร บ้านเรือน 600 หลงัถูกตัดขาด ส่วนหนองคาย-เลย น ้า

โขงท่วมบ้านเรือน 

มติชน 
(20 ส.ค.61) 

 

   -เสนอข่าว ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จะมีพายุท่ีก่อ

ตัวจากทางเวียดนามตอนเหนือและสปป.ลาวลงมา     ซึ่งจะยิ่งท้าให้ฝนตกกระจายไปหลายพื นท่ีของประเทศไทย 

โดยเฉพาะจุดท่ีมีเทือกเขาสูง เช่น จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา กระบ่ี ตาก เป็นต้น ส่วนภาคกลาง จะไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก  
ผู้จัดการออนไลน ์
(20 ส.ค.61) 

 

   -เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี  (20 ส.ค.) ว่า ประเทศไทยมีฝนตกหนัก

บางพื นท่ีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตราย จากฝนตกหนัก

และฝนท่ีตกสะสม ท่ีท้าให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี  

 โพสต์ทูเดย์ 

(18 ส.ค. 61) 

 

  -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้สั่งการให้รพ.จิตเวช 20 แห่งท่ัว

ประเทศ เตรียมพร้อมยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ้าเป็น ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตอีก 13 แห่ง เพื่อสนับสนุนทีมสุขภาพจิตเอ็ม

แคทในพื นท่ีในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยจากพายุ "เบบินคา" อย่างเต็มท่ี 

 จ.น่าน 

มติชน 
(20 ส.ค.61) 

 
 

    -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด้ารงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สสจ.น่านได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เตรียม
ป้องกันน ้าท่วมฉับพลัน ส้ารองยา เวชภัณฑ์ พร้อมจัดหน่วยแพทย์ออกให้บริการผู้ประสบภัย และได้รับรายงานจาก 

นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผอ.รพ.น่าน ว่า สามารถป้องกันน ้าท่วมรพ.ได้เนื่องจากเตรียมความพร้อมดังนี  1.ติดตาม

ระดับน ้าอย่างต่อเนื่องและวางกระสอบทรายในจุดเสี่ยง พร้อมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ไปยังท่ีปลอดภัย 

2.เตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากตึกท่ีอยู่ในพื นท่ีต่้าเม่ือระดับน ้าเข้ามาในระดับเสี่ยง  3.จัดอัตราก้าลังบุคลากร
ทดแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในพื นท่ีประสบอุทกภัยท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  4.จัดระบบการรักษาพยาบาลใน

สถานการณ์น ้าท่วมทั งผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยท่ัวไป จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีพร้อมน้ายา เวชภัณฑ์ ชุดท้าแผล ออก

ตรวจรักษาในพื นท่ี มอบยาชุดน ้าท่วมให้อสม.น้าไปแจกจ่าย และเตรียมแผนส่งต่อผู้ป่วยในพื นท่ีน ้าท่วมมายังรพ.โดย

เรือกู้ภัยและรถพยาบาล รวมทั งจัดรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ เตรียมน ้ามันเชื อเพลิง เคร่ืองปั่นไฟ อาหารส้าหรับผู้ป่วย 

     ส้าหรับพื นท่ีเสี่ยงภัย ช่วงวันท่ี 17-20 ส.ค.นี  ได้แก่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ล้าปาง เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ตาก และเลย ให้เฝ้าระวังดินถล่มเป็นพิเศษ และเตรียมรับมือน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก หาก

ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือท่ีสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเรื่องโรคติดต่อ
ต่างๆ ท่ีสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422       

 จ.เพชรบุรี 

มติชน 
(20 ส.ค.61) 

 

    -เสนอข่าว น ้าในเขื่อนแก่งกระจานมีประมาณน ้ามากเกินความจุ  ส่งผลให้มีน ้าล้นสปิลเวย์และไหลลงสู่แม่น ้า

เพชรบุรี ท่วมบ้านเรือนประชาชนและรีสอร์ตท้ายเขื่อน เช่น อิงน ้ารีสอร์ท หมู่ 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 

เจ้าหน้าท่ีทหารมณฑลทหารบกท่ี 15 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  ขณะท่ีกรม

ชลประทานจะปรับแผนการระบายน ้าให้สอดคล้องกับสภาวะฝนท่ีตกลงมา โดยให้ส่งกระทบต่อพื นท่ีด้านท้ายเขื่อน

น้อยท่ีสุด 

 สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

มติชน 

(18 ส.ค. 61) 

  -เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ้ารูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี เปิดเผยถึงการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแบนสารพารา

ควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า ภาคประชาชนจะด้าเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.มูลนิธิชีววิถีและมูลนิธิเพื่อ

7 มีนาคม 2560 
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                                                             สรุปข่าววันท่ี  18-20 สิงหาคม 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ผู้บริโภคจะรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีทั ง 3 ชนิด เพื่อฟ้องร้องคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อศาล

ปกครอง กรณีมีมติไม่แบนสารเคมีทั ง 3 ชนิด ตามมติของสธ. ในประเด็นไม่ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตาม 

พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ และยังขัดต่อกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งอยู่ระหว่างการหาข้อมูลและรวบรวมรายชื่อ คาดว่า 

2 สัปดาห์จะฟ้องร้องได้ 2.จะเปิดเผยเอกสารท่ีใช้ในการตัดสินมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยจะแถลงข่าว

ต่อสื่อมวลชนในวันจันทร์ท่ี 20 ส.ค. หลังจากนั นจะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ Thai-Pan 3.จับตามอง

การท้างานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ท่ีนายกฯแต่งตั งขึ น โดยขอให้

คณะกรรมการรายงานผลการประชุมต่อนายกฯ ภายใน 60 วัน 

   ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวว่า ในวันท่ี 18 ส.ค. เวลา 17.00 น. รมช.เกษตรฯ และเครือข่ายเกษตรกร 

ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จะแถลงข่าวสนับสนุนการแบนสารพิษท่ีมีความเสี่ยงสูง และ

ทางเลือกของเกษตรกร ณ ตึกสันนิบาตสหกรณ์ ซึ่งจะท้าให้เห็นชัดเจนว่าสารเคมีนี อันตราย และก.เกษตรฯ เห็น

เช่นเดียวกัน  

มติชน แนวหนา้ 

(19 ส.ค. 61)  

  -เสนอข่าว นายธีระ วงษ์เจริญ ท่ีปรึกษา รมช.เกษตรฯ แถลงข่าว "ข้อเท็จจริงของสารพิษซึ่งควรจะแบนออกจาก

ประเทศไทยโดยเร็ว  ทั งพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส รวมถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ท่ีไร้สารพิษ" 

โดยมี นายชนวน รัตนวราหะ นักวิชาการอิสระ อดีตข้าราชการกรมวิชาการเกษตร นายวรพนธ์ สาสดี ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนหนองสามวัง  และนายอ้านาจ หมายยอดกลาง ประธานสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษ ร่วมอภิปราย

สนับสนุนให้แบนสารเคมีดังกล่าว โดยระบวุ่า รัฐบาลต้องการถอดสารเคมีทั ง 3 ชนิด แต่คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีตั ง

ขึ นหลายชุดมีมติไม่ให้ถอน จึงขอสนับสนุนสธ. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรภาคีภาคประชาชน 700 องค์กร ท่ี

มีมติขอให้ยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายร้ายแรงทั ง 3 ชนิดทันที ทั งนี  หากรัฐบาลยังประวิงเวลาและไม่ด้าเนินการ 

เครือข่ายจะร่วมด้าเนินการกับภาคีอ่ืนๆ ท่ัวประเทศเคล่ือนไหวทุกวิถีทางด้าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

มติชน  
(20 ส.ค.61) 

 
 

   -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข  และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี

ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยงสูง เปิดเผยว่า หลายคนกังวลเก่ียวกับความชอบธรรมของคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาฯ ชุดนี  เพราะมีสัดส่วนกรรมการไม่เป็นธรรม โดยมีภาคประชาชน 1 คน ตัวแทนนักวิชาการ 4 คน ตัวแทน

ของกลุ่มสนับสนุนสารเคมี 5 คน และอีก 11 คนเป็นตัวแทนจากราชการ ซึ่งนักวิชาการและภาคประชาชนมีสัดส่วน

น้อยเกินไป ในการประชุมวันท่ี 22 ส.ค.นี  ต้องจับตามองว่าทิศทางของคณะกรรมการชุดนี จะเป็นอย่างไร ทั งนี  ในการ

ประชุมจะยืนยันว่ามติของสธ.ถือเป็นท่ีสิ นสุด 
     ด้าน นายธีระ วงษ์เจริญ ท่ีปรึกษารมช.เกษตรฯ กล่าวในงาน "สนับสนุนการยกเลิกสารพิษอันตรายพาราควอต 

ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เม่ือวันท่ี 18 ส.ค. 2561 ว่า นายวิวัฒน์ ศัลยก้าธร รมช.เกษตรฯ ประกาศเดินหน้า

สนับสนุนให้มีการยกเลิกสารเคมีทั ง 3 ชนิด เพราะต้องการเกษตรอินทรีย์ 6 แสนไร่ เกษตรกรแบบยั่งยืน 5 ล้านไร่ 

และเชื่อว่าสิ่งท่ีท้าเป็นความถูกต้อง  

 ขยะพิษ 

เดลินวิส ์

(19 ส.ค. 61) 

    -เสนอข่าว ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทะลักเข้า ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ 5 หม่ืนตันต่อปี โดยชาวบ้านยืนยันว่า

ไม่มีขยะท่ีน้าเข้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ตระเวนหาตามหมู่บ้าน ท้าให้มีรายได้กว่า 2 หม่ืนต่อเดือน และมีการตรวจ

สุขภาพเป็นประจ้า ซึ่งไม่พบว่ามีผลข้างเคียง ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ  

เดลินวิส ์
(20 ส.ค.61) 

 
 

   -เสนอข่าว พบ 170 ครอบครัวบ้านนาแก้ว ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รับซื อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าน้ามา

แยกชิ นส่วน เสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม  โดยขณะท่ีชาวบ้านใช้มือเปล่าวแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี

การสวมอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเคยมาให้ค้าแนะน้าในการป้องกัน

เช่นเดียวกับท่ี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ แต่ชาวบ้านบางรายไม่ปฏิบัติ และไม่แน่ชัดว่าเคยมีการตรวจหาสารปนเปื้อนจาก

การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
     นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธ์ุ กล่าวถึงชาวอ้าเภอฆ้องชัยท่ียึดอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์มา

นานกว่า 20 ปี ว่า ในวันท่ี 20 ส.ค.นี  นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมป้องกันโรคและการรักษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  ซึ่งจะมีการ

หารือเรื่องการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื นท่ีด้วย 
     ด้าน นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธ์ุ กล่าวว่า ช่วง

สัปดาห์หน้า ผวจ.และหน่วยงานเก่ียวข้องจะลงพื นท่ี อ.ฆ้องชัย เพื่อพูดคุยรณรงค์ท้าความสะอาดให้ทุกบ้านตระหนัก
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ถึงพิษภัยขยะอิเล็กทรอนิกส์  เพราะนอกจากสารพิษท่ีอาจปนเปื้อนอยู่ในน ้าหรือในอากาศแล้ว ภาชนะพลาสติกยัง

เป็นจุดขังน ้าก่อโรคไข้เลือดออกและท้องร่วงได้ 
     ด้านนายไกรสร  กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การก่อสร้างเตาก้าจัดขยะต้องใช้เทคโนโลยีและงบประมาณสูง 

ซึ่งมีกรมต่าง ๆ จากส่วนกลางรับปากว่าจะเสนอของบประมาณสร้าง  แต่การสร้างเตาหรือโรงงานก้าจัดขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ในพื นท่ีไม่น่าจะคุ้มค่าเพราะกาฬสินธ์ุเป็นจังหวัดขนาดเล็ก จึงควรรวบรวมส่งไปก้าจัด ท่ีอ่ืนท่ีมีความ

ช้านาญงานเฉพาะโดยตรง 

 

เดลินวิส ์

(18 ส.ค. 61) 

โรคไข้เลือดออก 

  -เสนอข่าว สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั งแต่ 1 ม.ค.-7 ส.ค. 2561 มีผู้ป่วย 41,094 ราย 

เสียชีวิต 48 ราย นพ.เจษฎา โชคด้ารงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ในเดือน ส.ค. มักพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงขึ น เกือบร้อย

ละ 50 เป็นนักเรียน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่มีโรคเรื อรัง และมักซื อยามารับประทานเอง เม่ือมีอาการหนักแล้ว

จึงไปโรงพยาบาล ท้าให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง รมว.สธ.จึงให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพท้าหนังสือขอความร่วมมือรพ.

เอกชน คลินิก และร้านขายยาทั่วประเทศ ให้ระวังการจ่ายยาลดไข้กลุ่ม NSAIDs ทั งยารับประทานและยาฉีดแก่ผู้ท่ีมี

ไข้ และช่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ขอให้ส่งต่อไปรับการรักษาท่ีรพ. โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรง 

รวมทั งขอให้สสจ.ร่วมกับโรงเรียน วัด ศาสนสถานในพื นท่ี เร่งส้ารวจค่าดัชนีลูกน ้ายุงลาย และรณรงค์ให้ประชาชน

ช่วยกันก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในบ้าน โรงเรียน วัด ศาสนสถาน โดยใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" 

มติชน 
(20 ส.ค.61) 

    -เสนอสกู๊ปข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ว่า 

ท่ีผ่านมามีการรณรงค์ผ่านโครงการอาสาปราบยุงซึ่งเริ่มเม่ือเดือน ก.ค. มีประชาชนทุกฝ่ายและอาสาต่างๆ มาร่วมท้า 

3 เก็บ ท้าใหผู้้ป่วยลดลง จากท่ีคาดว่าจะมีผู้ป่วย 15,000-20,000 รายต่อเดือน เหลือเพียง 10,812 ราย อย่างไรก็
ตาม จากการดูค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี จะพบผู้ป่วยมากท่ีสุดในช่วงเดือนส.ค. จึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อเนื่องตลอด

หน้าฝน โดยเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด และใช้ มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  

มติชน 
(20 ส.ค.61) 

  -เสนอข่าว นายอภิเดช พรหมคุ้ม สสอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี น้าอสม.อ้าเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมรณรงค์การ

ก้าจัดลูกน ้ายุงลายในชุมชนหมู่ 3 ต.อ่างทอง โดยออกส้ารวจและก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตามวัด โรงเรียน แหล่ง

ชุมชน และบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้ความรู้ แจกทรายอะเบท พร้อมแผ่นพับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์
(20 ส.ค.61) 

   -ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ คุณแม่ลูกหนึ่ง ร้องเรียนว่า ซอย 84 พฤกษา 3 ฝนตกนิดหน่อยก็มีน ้าขัง ท่อเหม็นเน่า คนใน

ครอบครัวป่วยเป็นไข้เลือดออก และติดแฮทแท็กไปยัง อบต.บางคูรัด โดยเพจเฟซบุ๊กอบต.บางคูรัด ได้ชี แจงว่า ได้ส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้ว แต่สามารถท้าได้แค่ระบายน ้าให้ดีขึ น ไม่ท่วมขัง เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็น

หมู่บ้านใหญ่ และระบบระบายน ้าใช้งานมานาน รวมทั งมีขยะอุดตันในบางท่อ อาจท้าให้การระบายน ้าล่าช้า 

 โรคพิษสุนัขบ้า 

เว็บไซต์สนุก 

(20ส.ค.61) 

    -เสนอข่าว หลังจากหมู่ 3 ต.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พบกระบือตาย 5 ตัว และชาวบ้านน้าเนื อกระบือบางตัวท่ีติดเชื อ

โรคพิษสุนัขบ้าไปรับประทาน อ้าเภอกาบเชิงได้ตรวจพบโคของ ดต.มานิต ยืนยง อยู่ท่ี ม.8 บ้านน้อยร่มเย็น เสียชีวิต

ไม่ทราบสาเหตุ และมีการช้าแหละเนื อแบ่งกันรับประทานทั งหมู่บ้าน โดยชิ นส่วนขาน้าไปให้ทหารกองก้าลังสุรนารี 

ส่วนซี่โครงและหัวน้าไปฝัง ปศุสัตว์อ้าเภอไดน้้าส่วนหัวโคท่ีฝังไปตรวจพบว่าติดเชื อโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้สั่งกักวัว 11 

ตัว กระบือ 2 ตัว ท่ีอยู่ในคอกเดียวกัน และติดตามผู้ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงมารับการฉีดวัคซีนท่ีรพ.กาบเชิง เม่ือวันท่ี 17 

ก.ค. โดยมีกลุ่มเสี่ยงรายใหม่เข้ามาฉีดวัคซีนเพิ่ม 42 ราย รวมยอดสะสมตั งแต่แรกกว่า 400 ราย 

เดลินวิส์ บ้านเมือง 
(20 ส.ค.61) 

 

    -เสนอข่าว ชาวบ้านส้าโรง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า มีวัวเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเม่ือวันท่ี 17 

ส.ค. และได้ท้าการฝังซากไปแล้ว เจ้าของวัวคือ นายประหยัด มีโชค อายุ 46 ปี โดยเป็นแม่วัวท่ีเพิ่งตกลูกได้ 20 วัน 

และตายหลังจากตกลูก 1 สัปดาหเ์ศษ โดยก่อนตายแม่วัวมีอาการร้องโหยหวน ชักเกร็ง น ้าลายไหล ส่วนลูกวัวยังไม่

ออกอาการโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์ อ.เมืองสุรินทร์ไดต้ัดหัวไปตรวจพิสูจน์พบว่ามีเชื อโรคพิษสุนัขบ้า จึงฉีดวัคซีนวัวท่ี
เหลือในคอก และฉีดพ่นยาฆ่าเชื อบริเวณคอกแล้ว ทั งนี  นอกสาม-ีภรรยาเจ้าของวัวท่ีสัมผัสวัวแล้ว ยังมีเพื่อนบ้านอีก 

2 ราย ท่ีน้ารกวัว หลังตกลูกไปกินแบบสุก ซึ่งทั ง 4 คนเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันท่ี 

20 ส.ค.นี  

 

ข่าวสด 

วัคซีนพิษสุนัขบ้า 

  -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงการขึ นทะเบียนน้าเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

http://www.sanook.com/news/7448086/
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(18 ส.ค. 61) ส้าหรับสัตว์ ว่า อย.พิจารณาข้อมูลและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าขนาดและวิธีการให้วัคซีนมีความ

ปลอดภัยเม่ือน้ามาใช้จริงในสุนัข และเพื่อเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผลิตเป็นไปตามข้อก้าหนด

มาตรฐานท่ีขึ นทะเบียนไว้ ขณะเดียวกันจะต้องมีการสุ่มตรวจในประเทศด้วย 

   นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.จะสุ่มตรวจวิเคราะห์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์อย่างสม้่าเสมอ 

ในปี 2559 สถาบันชีววัตถุตรวจพบยา DOG-VAC RABIA เลขทะเบียน 1F 6/53 (B) มีความแรงของวัคซีนต่้า

กว่ามาตรฐาน อย.จึงเรียกเก็บยาคืนตั งแต่ปลายปี 2559 และให้บริษัทผู้น้าเข้าท้าลาย รวมทั งถอนทะเบียนวัคซีนและ

ด้าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้น้าเข้า ส้าหรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าส้าหรับสัตว์ท่ี อย.ขึ นทะเบียนทั งหมด ได้ร่วมกับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทุกผลิตภัณฑ์  

 

เดลินวิส ์

(19 ส.ค. 61) 

สั่งเก็บยาลดบวม-อักเสบ  

   -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามท่ี บริษัททาเคดา ฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด 

ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศในเอกสารข่าวและเว็บไซต์ของบริษัท ว่าได้ยกเลิกทะเบียนต้ารับยา  DANZEN หรือ 

SERRATIOPEPTIDASE ซึ่งเป็นยากลุ่มลดอาการบวม อักเสบ โดยสมัครใจในประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากข้อมูลด้าน

ประสิทธิภาพของยาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ แม้ว่าจะไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัยหลังมีการจ้าหน่ายมากว่า 

40 ปี ท้าให้อย.มีมติร่วมกันให้ยกเลิกทะเบียนต้ารับยาโดยสมัครใจ โดยในไทยมี 56 ทะเบียนต้ารับ จากผู้รับอนุญาต 

26 ราย ขณะนี ได้ถูกยกเลิกทะเบียนต้ารับยา และให้เรียกเก็บยาในท้องตลาดคืนภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับ

หนังสือ หากยังพบยาดังกล่าวในท้องตลาด ขอให้แจ้งมาได้ท่ี สายด่วน อย. 1556 

 จับโรงงานผลิตทรามาดอลเถ่ือน 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ ข่าวสั นทันโลก 

(18 ส.ค. 61) 

  -เสนอข่าว พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.ทท. แถลงข่าว จับกุมโรงงานผลิตยาทรามาดอลเถ่ือน ท่ีโรงงานไม่มี

ชื่อ เลขท่ี 44/16 หมู่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หลังสืบทราบว่า เป็นแหล่งผลิตยาทรามาดอลโดย

ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.โดยจับกุมคนงานได้ 5 คน พร้อมของกลางเครื่องจักรท่ีใช้ในการบรรจุผงยาทรามาดอลลง

ในแคปซูล 1 เครื่อง เครื่องขัดเงาคัดแยกฝุ่นผงออกจากเปลือกแคปซูล 1 เครื่อง อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการบรรจุ

ยาทรามาดอลพร้อมผงเคมีท่ีใช้เป็นตัวยาส้าหรับบรรจุในแคปซูล แผงยาท่ีบรรจุเสร็จแล้ว และยาแก้ไออีกจ้านวนมาก 

   ทีวีช่อง 7 

(19 ส.ค. 61) 

     -เสนอสกู๊ปพิเศษ  อย.ให้ข้อมูลว่า “ทรามาดอล” เป็นกลุ่มยาแก้ปวดท่ีจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย หากใช้ติดต่อกัน

อาจท้าให้เกิดการเสพ แต่เป็นกลุ่มยาจ้าเป็นท่ีต้องใช้ส้าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการเจ็บปวด โรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ผลิต

ต้องแจ้งตัวเลขการผลิตผ่านออนไลน์ไปยังอย. หรือสสจ. ร้านขายยาสามารถซื อได้เดือนละไม่เกิน 1,000 แคปซูล 

และจ้าหน่ายได้ไม่เกินครั งละ 20 แคปซูลต่อคน โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีจ้าหน่ายในท้องตลาดมากกว่า  60 ยี่ห้อ แต่มี 2 

ยี่ห้อคือ “แพคมาดอล” และ “อินดอล” ท่ีพบว่าผลิตและจ้าหน่ายโดยผิดกฎหมาย 

    ด้าน รองผู้บัญชาการต้ารวจท่องเท่ียว ได้สั่งให้มีการสืบสวนและติดตามพฤติกรรม จนพบโรงงานท่ีผลิตยาโดยไม่ได้

รับอนุญาต นอกจากนี  ยังติดตามไปยังโกดังเก็บสินค้า เส้นทางการกระจายยาไปยังร้านขายยาและผู้ซื อ รวมตรวจค้น

มากกว่า 23 จุด ถือเป็นการกวาดล้างการผลิตยาท่ีไม่ได้รับอนุญาตและจ้าหน่ายอย่างผิดกฎหมายครั งใหญ่  โดย

พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งยอมรับว่า ปกติเดินเครื่องผลิตได้ชั่วโมงละ 50,000 เม็ด และผลิตสูงสุดวันละ 400,000 

เม็ด ตามค้าสั่งซื อ  

 

ทีวีช่อง TNN 

(18 ส.ค. 61) 

ต้นอังกาบหนู 

  -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวถึงกระแสข่าวใบอังกาบหนูสามารถ

รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิด ว่า ได้แจ้งสสจ.สุโขทัยลงพื นท่ีตรวจสอบข่าวท่ีเกิดขึ นว่าผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งโดยใช้

ใบอังกาบหนูจริงหรือไม่ และตรวจสอบใบอังกาบหนูว่ามีลักษณะอย่างไร สามารถน้ามาใช้ได้จริงหรือไม่ เพื่อ

ยืนยันให้กับประชาชนได้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม สมุนไพรทุกชนิด นอกจากมีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคแล้ว 

ยังอาจมีผลข้างเคียงหรืออันตรายได้ จ ึงอยากให้มีการตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู ้ป ่วยเป็นโรคมะเร ็งจร ิง

หรือไม่ และเป็นมะเร็งท่ีอวัยวะใด เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ใช้สมุนไพรแล้วหายจริง 

ผู้จัดการออนไลน ์
(20 ส.ค.61) 

 
 

  -เสนอข่าว  ประชาชนจากท่ัวประเทศเดินทางไปท่ีวัดโบสถ์ ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก เพื่อขอต้นอังกาบหนูไป

ปลูก ท้าใหพ้ระสงฆ์และคณะศรัทธาต้องออกตระเวนหาต้นอังกาบหนูพันธ์ุดอกสีเหลือง จากอ้าเภอต่างๆ ในสุโขทัย

และจังหวัดใกล้เคียง มาตัดก่ิงเพาะช้าแจก ขณะที่ชาวบ้านวัดโบสถ์ท่ีเคยได้ก่ิงพันธ์ุจากวัดไปปลูกก็พร้อมใจกันตัดก่ิง

ต้นอังกาบหนูมาบริจาค โดยญาติผู้ป่วยรายหนึ่ง ระบุว่าทราบข่าวท่ีแพทย์เตือนแล้ว แต่ต้องการลองเผื่อจะหาย และ
อยากให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งตรวจสอบผู้ป่วย 13 รายว่ากินแล้วหายจริงหรือไม่ ทั งนี  มีรายงานข่าวว่า กระแส
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ความต้องการต้นอังกาบหนูไดส้ร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีการตัดก่ิงเพาะช้าใส่ถุงด้ามาวางขายริม

ถนนก่อนถึงวัดโบสถ์ในราคาต้นเล็ก 50 บาท ต้นใหญ่ 100 บาท และใบมัดละ 100 บาท พร้อมต้มน ้าใบอังกาบหนู

ให้ทดลองกินด้วย 

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ สุขภาพหรรษา 

(19 ส.ค. 61) 

เพิ่มค่าปรับแพทย์ 

  -เสนอบทความ จากข่าวการเพิ่มค่าปรับแพทย์ใช้ทุนจากสี่แสนบาทเป็นห้าล้านบาท แม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปท่ีแน่นอน 

แต่น่าจะยืนยันได้ว่าต้องปรับเพิ่มแน่  ซึ่งท้าให้เกิดค้าถามตามมาว่า (1) ปรับแล้วจะป้องกันมิให้แพทย์ พยาบาล 

ลาออกได้จริงหรือ? (2) ถ้าได้ผลในการป้องกันการลาออก แล้วระบบสาธารณสุขของไทยจะดีขึ นหรือไม่ (3) 

นักศึกษาสาขาอื่นในมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้าไมจึงไม่ต้องมีการใช้ทุน เป็นเรื่องสองมาตรฐานหรือไม่?  

 

ส้านักข่าวไทย ส้านักข่าว

อินโฟเควสท์ เว็บไซต์

สยามรัฐ 

(20ส.ค.61) 

สิทธิรักษามะเร็งข้าราชการ 

   -เสนอข่าว นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี แจงกรณีการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาลส้าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยา ว่า 1.ผู้ป่วยเก่าท่ีเคยได้รับยารักษาโรคมะเร็งท่ีอยู่ในรายการ

ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายตรง 41 รายการ ได้ออกหลักเกณฑ์ผ่อนคลายให้ยังคงได้รับยาเช่นเดิม และสามารถใช้สิทธิ

เบิกจ่ายตรงได้จนสิ นสุดการรักษา โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน 2.ผู้ป่วยรายใหม่ท่ีไม่เคยได้รับยารักษา

โรคมะเร็งทั ง 41 รายการมาก่อน แต่ผ่านการรักษาตามมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล หากแพทย์เห็นว่าจ้าเป็นต้องใช้ยาใน 

41 รายการท่ีไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายตรง จะเร่งปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่าย ให้ผู้ป่วยรายใหม่สามารถ

เบิกจ่ายตรงยา 41 รายการได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงิน คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนก.ย. 2561 3.ยาใหม่ท่ี

ขึ นทะเบียนกับอย.ตั งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ไม่มีสิทธิเบิกจ่ายยาในกลุ่มนี  เนื่องจากมี

การใช้ทั งในและต่างประเทศค่อนข้างน้อย จึงต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาก้าหนดขั นตอนการใช้ยาก่อนถึงจะ

อนุญาตให้เบิกจ่ายได้ ทั งนี  เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูลด้านสุขภาพและการประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาล

ให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้ยา  

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ หน้ามองฟา้ เท้า

หย่ังดิน  

(19 ส.ค. 61) 

ข้าวจีเอ็มโอต้านเอดส์ 

    -เสนอบทความว่า ขณะท่ีประเทศไทยมีการต่อต้านพืชจีเอ็มโอ ทั งท่ียังไม่มีหลักฐานบ่งชี ว่าพืชชนิดนี ท้าลาย

สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคอย่างไร ล่าสุดเว็บไซต์ทางวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่ผลงานของกลุ่มนักวิจัยจากนานาชาติ  น้า

โดยสเปน สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ท่ีประสบผลส้าเร็จในการดัดแปลงพันธุกรรมข้าวพันธ์ุใหม่  ท่ีสามารถสร้าง

โปรตีน NEUTRALIZING HIV ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดเดียวกับท่ีมีในยารักษาผู้ป่วยเอดส์ สามารถเข้าไปยึดเกาะห่อหุ้มไวรัส 

HIV ช่วยป้องกันไม่ให้เชื อเอดส์ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเซลล์มนุษย์  โดยน้าเมล็ดข้าวมาแปรรูปเป็นครีมน้าไปใช้ทาง

ผิวหนังให้โปรตีนดูดซึมเข้าไปในร่างกาย ขณะนี อยู่ระหว่างวิจัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งหากส้าเร็จจะสามารถลดการ

สูญเสียของผู้ป่วยเอดส์ได้เป็นจ้านวนมาก แต่ในประเทศไทยไม่สามารถท้าได้เนื่องจากปลูกพืชจีเอ็มโอไม่ได้ 

 

เพจ Drama-addict 

(19 ส.ค. 61) 

ค าแนะน าสุขภาพแบบผิดๆ 

    -ให้ข้อมูลว่า มีผู้มาโพสต์ในกลุ่มปรึกษาผู้มีบุตรยากและการเลี ยงดู แนะน้าวิธีท้าความสะอาดมดลูกโดยใช้ผงฟูและ

อุปกรณ์บีบสวนท่ีอวัยวะเพศ พร้อมทั งเตือนว่า ผงฟูมีเบกกิ งโซดาเป็นส่วนประกอบ ไม่ควรเอาไปสวนล้างช่องคลอด 

เพราะท้าให ้PH เปลี่ยนแปลงไป และเกิดการอักเสบได้ 

 

โพสต์ทูเดย์ 

คอลัมน์ Smart ไทย

แลนด์ 

(18 ส.ค. 61) 

กัญชาทางการแพทย์ 

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และประธานคณะท้างานเพื่อพิจารณากัญชามาใช้ทางการ

แพทย์ กล่าวว่า สารสกัดจากกัญชาในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมสามารถน้ามาใช้รักษาโรคได้ ในหลายประเทศใช้

สารสกัดกัญชาในทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย สิ่งส้าคัญคือ การค้านึงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นหลัก และอาการ

ไม่พึงประสงค์ต้องเป็นท่ียอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้ากัญชามาใช้ในเด็ก ต้องใช้อย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษ 

เนื่องจากอาจส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองของเด็ก ส้าหรับการน้ากัญชามาใช้รักษาปัญหาด้านสุขภาพจิต อาทิ สมอง

เสื่อม ซึมเศร้า โรควิตกกังวล ขณะนี อยู่ระหว่างรอรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ทั งนี  

คณะท้างานฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยกัญชาอย่าง

แท้จริง 

โพสต์ทูเดย์ 

คอลัมน์ เด่นทัว่ไทย 

(20 ส.ค.61) 

    -เสนอข่าว นิด้าโพลเผยผลส้ารวจ พบประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนให้รัฐบาลออกกฎหมายเฉพาะให้กัญชาใช้ทาง

การแพทย ์แต่ยังกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐดูแลไม่ท่ัวถึงและควบคุมไม่ได้ ดังนั นรัฐบาลควรก้าหนดให้ใช้ได้เฉพาะในรพ.

เท่านั น 
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ส้านักข่าวไทย 

(18 ส.ค. 61) 

โรคหลอดเลือดสมอง 

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองพบบ่อยท่ีสุดในกลุ่มโรค

ทางระบบประสาท และเป็นสาเหตุการตายท่ีส้าคัญในอันดับต้นๆ ของประเทศ หากรักษาไม่ทันส่วนใหญ่จะมีความ

พิการตามมา อาการเตือนคือ แขน-ขาอ่อนแรงซีกเดียว สับสน พูดล้าบาก พูดไม่รู้เรื่อง ตามองเห็นลดลง มีปัญหา

การเดิน มึนงง อาการมักเกิดฉับพลัน ต้องรีบมาพบแพทย์ภายใน 3 ชั่วโมงคร่ึง จะช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมา

เป็นปกติหรือใกล้เคียงได้มากท่ีสุด การป้องกันท้าได้โดย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม ไขมัน

สูง ออกก้าลังกายสม้่าเสมอ ควบคุมน ้าหนัก งดเครื่องดื่มมึนเมา เลี่ยงสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจ้าปี 

 

ไทยโพสต์ 

คอลัมน์ ข่าวสั น 

ไทยรัฐ 

(18 ส.ค. 61) 

ชุมชนไร้โรค NCDs 

   -เสนอข่าว ภก.วีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. กล่าวถึงการด้าเนินงานโครงการชุมชน

สุขภาพดี Health For All ปี 2561 หรือ บวร.ร (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) ว่า มีสาเหตุมาจากสถานการณ์โรค

ไม่ติดต่อเรื อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นอย่างรวดเร็ว จากการบริโภคอาหารท่ีมีน ้าตาล ไขมัน และโซเดียม อย.จึงจัดท้า

โครงการฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแบบเชิงรุกให้เข้าถึงชุมชน จาก

การติดตามผลการด้าเนินงานใน 4 ชุมชนน้าร่อง พบว่าคนในชุมชนมีการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่าง

เหมาะสมเพิ่มมากขึ น ทั งนี  ในปีงบประมาณ 2561 อย.ยังมีการต่อยอดกิจกรรมจิตอาสาชุมชนด้วย 

 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ X-RAY 

(18 ส.ค. 61) 

 

ภาวะบ้านหมุน 

  -เสนอข่าว นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าว

ว่า ภาวะบ้านหมุนเกิดจากหลายสาเหตุ ท่ีพบบ่อยได้แก่ 1.ความเสื่อมของหูชั นใน 2.โรคน ้าในหูไม่เท่ากัน 3.โรคอ่ืนๆ 

เช่น การอักเสบของหูชั นใน เลือดไปเลี ยงสมองไม่เพียงพอ เป็นต้น การป้องกันคือ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เช่น 

ความเครียด ความวิตกกังวล การพักผ่อนไม่เพียงพอ การด่ืมสุราหรือสูบบุหรี่ และไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุ และหากมีอาการไม่มากสามารถฝึกกายบริหารเพื่อช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะได้ด้วยตนเอง ดังนี  

1.เริ่มต้นในท่านั่งตัวตรง 2.ล้มตัวลงนอนในท่าตะแคงข้างใดข้างหนึ่งโดยให้ใบหน้าหรือปลายจมูกชี ขึ นท้ามุมประมาณ 

45 องศา 3.ค้างอยู่ในท่านอนอย่างน้อย 30 วินาที จนอาการเวียนศีรษะหายไป จากนั นจึงกลับสู่ท่านั่งตัวตรงตามเดิม 

ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ้าวัน รวมถึงนอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอเพื่อให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายท้างานได้อย่างปกติ  

 

เว็บไซต ์thaiquote ส้านัก

ข่าวไทย(20ส.ค.61) 

เตือนร้อยไหมเสี่ยงอันตราย 

   -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า เทคนิคการร้อยไหม โดยใช้ไหมละลายมาร้อย

เป็นเครือข่ายบริเวณใต้ผิวหนัง ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ ท้าให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ และกระตุ้นเซลล์ให้

เกิดการดึงรั งผิวหน้า แม้ว่าจะไม่ต้องดมยาสลบเพื่อผ่าตัดใหญ่ แต่ต้องท้าในสถานพยาบาล ห้ามร้านเสริมสวย หรือ

สถานบริการเสริมความงามประเภทอ่ืนๆให้บริการโดยเด็ดขาด เพราะผู้ให้บริการมิใช่แพทย์ท่ี มีความช้านาญ อาจ

เกิดผลกระทบถึงขั นเกิดความพิการ อาทิ ปากเบี ยว, หน้าไม่สมมาตร, เกิดแผลเป็นนูน, ผิวหนังอักเสบติดเชื อเป็น

หนอง หรือตาบอดถาวรได้ รวมทั งการร้อยไหมยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ท่ีแน่ชัดถึงประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยในระยะยาว ขอให้ผู้รับบริการศึกษาถึงผลท่ีอาจจะเกิดก่อนรับบริการเสริมความงามด้วยเทคนิคดังกล่าว   

    -ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.ส้านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า หากร้านเสริมสวยหรือ

สถานบริการเสริมความงามให้บริการร้อยไหมโดยพลการ จะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐาน

เปิดคลินิกเถ่ือน โทษจ้าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ ส่วนผู้ให้บริการ หากมิใช่

แพทย์ จะมีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ฐานเป็นหมอเถ่ือน โทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่

เกิน 30,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลท่ีขึ นทะเบียนอย่างถูกต้องได้

ท่ีเว็บไซต์ สพรศ. ส่วนรายชื่อแพทย์สามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์แพทยสภา  

 

เดลินวิส ์
(20 ส.ค.61) 

สิทธิประโยชน์โรคไตบัตรทอง 

    -เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรช้านิ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้ขยายชุดสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยบัตรทองท่ีเป็น

โรคไตให้สามารถล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งสามารถท้าได้ท่ีบ้าน โดยสปสช.จัดหาน ้ายาล้างไตผ่านองค์การเภสัชกรรมและ

จัดส่งถึงบ้านผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ปัจจุบันมีผู้ป่วยบัตรทองล้างไตทางช่องท้องท่ีสปสช.ส่งน ้ายาล้างไตถึงบ้าน 1,266 

คน โดยจัดส่งให้เดือนละ 1 ครั ง  

 



                                                             สรุปข่าววันท่ี  18-20 สิงหาคม 2561 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

แนวหน้า 

(18 ส.ค. 61) 

ภาษีบุหรี ่

  -เสนอข่าว นายสุครีพ บุญชุ่ม นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า กลุ่มชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์มี

ความกังวลกรณีรัฐบาลเร่งยกร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงิน สมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

ภาครัฐ โดยจัดเก็บเงินสมทบจากผลิตภัณฑ์ยาสูบในอัตรามวนละ 10 สตางค์ หรือซองละ 2 บาท เพื่อสมทบเข้า

กองทุน สปสช. จะท้าให้อุตสาหกรรมยาสูบหดตัวลงอีก และราคาบุหรี่แพงขึ นซึ่งจะเป็นการซ ้าเติมชาวไร่ยาสูบ  

   ด้านนายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ภาคียาสูบได้ประชุมร่วมกับ

ผู้ผลิต ตัวแทนร้านค้าและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องการรับซื อใบยาสูบของยสท. พร้อมทั ง

ขอให้ชะลอการขึ นภาษีตามมูลค่า 40% ในเดือน ก.ย. ปีหน้าออกไปก่อน 

 

ไทยรัฐ 

(18 ส.ค. 61) 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  -เสนอข่าว นพ.สาธิต ทิมข้า นพ.สสจ.นราธิวาส กล่าวถึงการจัดตั งองค์กรชมรมคนพิการ ว่า เพื่อผนึกก้าลัง

ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ก้าลังใจ ให้ค้าแนะน้าปรึกษาพิทักษ์สิทธิของคนพิการ ร่วมท้ากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อคนพิการและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่ง ต.ล้าภู มีคนพิการท่ีขึ นทะเบียนและขอรับเบี ยยังชีพ 306 คน และมีผู้

พิการท่ียังไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและไม่สามารถเข้าถึงบริการท่ีรัฐจัดให้อีกจ้านวนหนึ่ง จึงได้ท้าโครงการพัฒนา

ระบบบริการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ และการดูแลฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยทีมหมอครอบครัวให้บริการตรวจสุขภาพและฟื้นฟู

สมรรถภาพ การฝึกสอนญาติผู้ดูแลผู้พิการติดเตียง บริการขึ นทะเบียนต่อบัตร กรณีบัตรหมดอายุ การส่งต่อผู้พิการ

ให้ได้รับการรักษาและอุปกรณ์ การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ค้าแนะน้า 

และติดตามดูแลสุขภาพ 

 

เดลินวิส ์

(20 ส.ค.61) 

คุณภาพน  าแข็งและน  าด่ืม กทม. 

  -เสนอข่าว กทม.ร่วมกับ อย.จัดท้าแผนการตรวจสอบสุขลักษณะสถานท่ีผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท

และน ้าแข็ง ตามเกณฑ์ GMP และเก็บตัวอย่างจากสถานท่ีผลิต เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินสถานการณ์ความ

ปลอดภัย โดยปี 2561 ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทและน ้าแข็ง  ตั งแต่ 2 มี.ค.- 10 

ส.ค. จากสถานประกอบการ 154 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 137 แห่ง คิดเป็น  89.0% และตรวจคุณภาพน ้าแข็งจาก

สถานประกอบการ 71 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 58 แห่ง คิดเป็น  81.7% 

  


